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Íþróttamiðstöðin Laugardal. 

 

Tillaga lögð fyrir Karateþing. 

 

Mótanefnd KAÍ. 
 
Tillaga frá Stjórn KAÍ að hvert Karatefélag eigi hið minnsta 1 fastan fulltrúa í Mótanefnd KAÍ 
ella hafi félagið ekki keppnisrétti á mótum sambandsins. 
 
 

Greinargerð. 

Í mörg ár hefur verið umræða á karateþingum um að karatefélögin verði að eiga 1-2 fulltrúa í 

Mótanefnd KAÍ svo hægt sé að halda mót innanlands. Enn og aftur er svo komið að allt starf 

við skipulag og framkvæmd móta er á hendi 4-5 samviskusamra fulltrúa sinna félaga. Hin 

hafa ekki sent fulltrúa og/eða hunsað tilmæli þar um. 

Því leggur stjórn Karatesambandsins til að til að öðlast keppnisrétt á mótum á vegum 

sambandsins verði félögin að eiga virkann fulltrúa í Mótanefndinni. 


